

Đồng Tháp, ngày tháng 3 năm 2023

Số: /BC-VP

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022

Thực hiện Công văn số 1130/TTr-PCTN ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và kê khai bổ sung như sau:

I. Việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Căn cứ các quy định liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh đã kịp thời ban hành Công văn số 163/VP-HCTCQT ngày 15 tháng 12 năm 2022 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn năm 2022, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng. Đồng thời Lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị hướng dẫn, gửi mẫu biểu kê khai tài sản, thu nhập đến các đối tượng thuộc diện phải kê khai, trong quá trình thực hiện đã rà soát, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đúng theo quy định.

Số lượng cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh là 38 người; số người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm là 21 người; số người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập bổ sung là 02 người; số người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là 02 người

(Kèm theo danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai).

Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, hằng năm và kê khai bổ sung đã được Văn phòng thực hiện theo hình thức niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan.

II. Kết quả thực hiện

Kết quả kê khai tài sản, thu nhập:

Stt	Nội dung	Đơn vị	Số liệu
I	Kê khai tài sản, thu nhập		
1	Số người phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm	Người	21
2	Số người đã kê khai tài sản, thu nhập hằng năm	Người	21
3	Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu	Người	02
4	Số người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu	Người	02
5	Số người phải kê khai tài sản, thu nhập bổ sung	Người	02
6	Số người đã kê khai tài sản, thu nhập bổ sung	Người	02

II	Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập		
1	Số bản kê khai đã được công khai	Bản KK	25
	Tỷ lệ ...% so với tổng số bản kê khai	%	100
2	Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết	Bản KK	25
	Tỷ lệ ...% so với tổng số bản kê khai đã công khai	%	100
3	Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp	Bản KK	0
	Tỷ lệ ...% so với tổng số bản kê khai đã công khai	%	0

III. Đánh giá chung

Hiểu rõ việc minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Toàn thể cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kê khai nên đã thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu, hằng năm và bổ sung năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Tỉnh;
- Lưu: VT, HCTCQT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Mai Ngọc Dinh